

# หม่อมอุ๋ยพุ่งแพคเกจดันราคาขาย พุ่งกระชูดแห่

รอ'บิกตู'เคาะลุยทันทีที่ บิกปักอกคาคาโทษผู้ว่า ไร่ละพันต้องถึงชาวนา บปท.สกัดงาบ'หัวคิว' 'คลัง'ปรับเป้าจีดีพีใหม่เหลือแค่ 1.7% เร่งเบิกจ่ายงบค่างท่อ 3 แสนล้าน หวังจุดเศรษฐกิจดันปี'58

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ราคาขาย

## ปลัดคลังลดเป้าจีดีพีเหลือ1.7%

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่กำลังมีการปรับเป้าหมายตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ใหม่ โดยเบื้องต้นจะปรับลดเหลือ 1.7% จากเดิมคาดการณ์เติบโต 2% ซึ่งสอดคล้องกับหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่ได้ปรับลดคาดการณ์เหลือ 1.5-1.7% เป็นผลจากการส่งออกที่ติดลบ 7% และการนำเข้าติดลบ 12% แม้ภาคลงทุนเอกชนจะมีการอนุมัติการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปแล้วหลายแสนล้านบาท แต่การลงทุนต้องใช้เวลา

นายรังสรรค์กล่าวว่า ตัวเลขจีดีพีดังกล่าว ยังไม่ได้เป็นตัวเลขของงบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาทของรัฐบาลมาประเมิน โดยในส่วน

ของกระทรวงการคลังพยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่างท่อกว่า 3 แสนล้านบาท โดยงบประมาณในปี 2557 ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดกว่า 2 แสนล้านบาท งบจากโครงการลงทุนไทยเข้มแข็ง 1.5 หมื่นล้านบาท และงบกันของงบประมาณก่อนปี 2557 อีกกว่า 8 หมื่นล้านบาท หากเร่งรัดการเบิกจ่ายตรงนี้ได้เร็ว จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้และต้นปี 2558 ได้

## เดินหน้าภาษีมรดก-ที่ดินฯ

"ร่างภาษีมรดกฉบับใหม่แล้วประมาณ 80-90% กฎหมายนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดการหลีกมลาของสังคม และช่วยปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของไทยให้มีประสิทธิภาพ หลังจากทำเรื่องภาษีมรดกเสร็จแล้วจะเดินหน้าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป นอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่รัฐบาลได้ต่ออายุอัตรา 20% ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยต้องมาพิจารณาว่าจะลดภาษีลงอีก หรือจะปรับขึ้นให้ไปอยู่ที่ 30% หรือจะให้คง 20% ออกไปเป็นการถาวร เรื่องนี้คงอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร" นายรังสรรค์กล่าว

นายรังสรรค์กล่าวว่า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ให้คง 7% ไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น ต้องพิจารณาความจำเป็นการคงภาษีไว้ในระดับเดิม หรือจะปรับเพิ่มเพื่อนำรายได้มาใช้จ่าย เพราะการขึ้นภาษี 1% ทำให้มีรายได้เพิ่ม 5-6 หมื่นล้านบาท ขึ้น 2% มีรายได้เพิ่มกว่า 1 แสนล้านบาท ถ้าขึ้น 3% เท่ากับขาดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้เก็บ 10% จะทำให้มีรายได้เพิ่ม 1.5-1.8 แสนล้านบาท

## 'คลัง-สปท.'โรดโชว์ที่สหรัฐ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงการจัดงานไทย ฟอรัม ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือจากธนาคารแห่ง

อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) มีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ว่านายสมหมายให้ข้อมูลนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นมาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ มาตราการทางภาษี พร้อมระบุว่ากระทรวงการคลังยังไม่ตัดสินใจว่าจะคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตราเดิมหรือเพิ่มขึ้น 1-3%

"นายประสารให้ข้อมูลว่า มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตที่ 4.8% มากกว่าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินไว้ เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยดี กลุ่มธนาคารไทยแข็งแกร่ง มีอัตราหนี้เสียอยู่ในระดับต่ำ การส่งออกเริ่มมีเสถียรภาพ ซึ่งนักลงทุนที่มาร่วมงานต่างให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตได้ดีตามที่นายประสารกล่าว" นางเกศรากล่าว

## เมกันมองการเมืองไทยดีขึ้น

นางเกศรากล่าวว่า นักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยดี และกล่าวต่อคณะทำงานของไทยว่า เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย อีกทั้งผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยในปี 2557 ดีเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย หรือเติบโตกว่า 20% อย่างไรก็ดี นักลงทุนที่เข้าฟังข้อมูลมักเป็นกลุ่มที่เน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกลุ่มธนาคาร เชื่อว่าหลังจากให้ข้อมูลนักลงทุนครั้งนี้ จะยังไม่เห็นเงินไหลเข้าไทยในทันที เพราะนักลงทุนยังต้องรอดูผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2557 ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประกอบกับที่ผ่านมาราคาหุ้นไทยปรับเพิ่มสูง อีกทั้งในไตรมาสที่ 4 ของปีเป็นช่วงที่กองทุนต่างประเทศไม่ลงทุนเพิ่มมากนักเพราะอยู่ในช่วงปิดงบประมาณ

นางเกศรากล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะยัง

อยู่ภายใต้การบริหารประเทศที่ไม่ปกตินัก แต่ การลงทุนของต่างชาติจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบ การเมือง เพราะจะดูแต่อัตราผลตอบแทน นอกจากนี้ท่าทีของสหรัฐต่อการเมืองไทยเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ เห็นได้จากตารางเวลาที่ธนาคาร และเอกชนต่างประเทศขอเข้าพบนายสมหมาย ในโอกาสที่จะเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปี 2557 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ สหรัฐ ในวันที่ 9-12 ตุลาคมนี้

### หม่อมอุ๋ย'ถกทูตสหรัฐ

ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับและ ทหารีกับนางคริสตี เคเนนีย์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่เข้าอำลา ตำแหน่งก่อนเดินทางกลับสหรัฐ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยภายหลังการหารือ ม.ร.ว. ปรีดิยาธรกล่าวว่า ได้หารือกันด้านเศรษฐกิจ โดย สหรัฐต้องการทราบมาตรการด้านเศรษฐกิจของ รัฐบาลที่ออกมาว่ามีแผนอะไรบ้าง แล้วจะมีแผน กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร เมื่อได้ชี้แจงแล้วจึงทราบว่า รัฐบาลชุดนี้ทำงานยิ่งกว่ารัฐบาลสมัยเลือกตั้ง และทางสหรัฐดูมีความเชื่อมั่นขึ้น

“เรื่องที่สหรัฐจะตัดสินใจพิเศษทางภาษี ศุลกากร หรือจีเอสพีกับไทยนั้น ไม่ได้หยิบยกขึ้น มาหารือ เพราะจะรอหารือกับเอกอัครราชทูต คนใหม่ที่จะมาแทนนางคริสตี เนื่องจากจะขอให้ แก่ไขอะไรต้องฝากเรื่องกับคนที่จะทำงานต่อ” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

### เตรียม3มาตรการอุ้มยาง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรยังกล่าวว่า ได้เตรียม 3 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา โดยต้อง รออีก 3-4 วัน เพื่อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.อนุมัติก่อน ดำเนินการพร้อมกัน ทั้งมาตรการด้านการซื้อ การ ขาย และการปรับปรุง ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือ ชาวสวนยางที่ชาวสวนยางต้องการไร่ละ 2,520 บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้อัด

“แผนแก้ปัญหาราคายางของผมนจะออกมา เป็นแผน ตั้งใจว่าจะดึงราคายางขึ้นไปถึงจุดที่ไป ได้พอสมควร แต่จะไปหวังราคาขึ้นพรวดแบบ สมัยก่อนไม่ได้ เพราะ 3 ปีที่ผ่านมามีปริมาณการ ผลิตมีมากกว่าความต้องการ แต่ปีนี้ปริมาณความ ต้องการและผลผลิตเริ่มกลับมามีใกล้เคียงกันแล้ว ดูได้จากราคายางที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีขึ้น เริ่มขึ้นแล้ว” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

### ลุยโครงสร้างพื้นฐาน2.4ล้านล.

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ขณะนี้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดทำ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2558 ออกมาจากแผนใหญ่ 9 ปี วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท ให้ความชัดเจนทั้งทาง ถนนและระบบราง เช่น รถไฟฟ้าทางคู่จะลงในพื้นที่ ไคบัง และรถไฟฟ้ามหานคร จะจ้างใครเดินรถ และให้ทราบว่าการลงทุนปี 2558 ที่จะถูกพันกับ รัฐบาลนี้มีกี่โครงการและเป็นวงเงินเท่าไร โดย กำหนดให้ทำแผนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอ ครม.ต่อไป

### ปนัดดา'ชดโกดังข้าวทำล่าช้า

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ ตรวจสอบคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐภายหลังการ ประชุมว่า พยายามจะจัดการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 ตุลาคม ทั้งนี้ ได้นำเรื่องแจ้งในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ทางห้องปฏิบัติการจะ ดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยรอบคอบ ไม่เร่งรีบจน ขาดความประณีต ครบถ้วน หากไม่ทันภายในวันที่ 15 ตุลาคม คงกักจากกำหนดเดิมไม่กี่วัน และจาก นั้นจะนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.)

“ข้อที่ติดขัดอยู่ที่โกดังไม่ยอมจัดกองข้าวให้ ตรวจสอบ ปลอยกองข้าวไม่เป็นระเบียบ ทำให้นับ จำนวนไม่ได้ในบางจุด หากโกดังโดยังขาดความ รับผิดชอบ คณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานของผมนจะมีมาตรการทาง กฎหมายต่อไป” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

### 'บักตู'สั่งปท.เข้มไร่ละพัน

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขานุการสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ได้สั่งให้ ป.ป.ท.เข้าร่วมตรวจสอบ การจ่ายเงินชวนาหลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบให้ ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ ผลิต 2557/58 ไร่ละ 1,000 บาท เนื่องจากเกรง ว่าเงินจะไม่ถึงมือชาวนาและอาจจะถูกหักหัวคิว หรือชวนาถูกเจ้าของที่ดินขโมยส่วนแบ่งในจำนวน เงินดังกล่าว จึงมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท.ใน เขตพื้นที่ประจำภาคต่างๆ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม สังเกตการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนใน กรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะผิดปกติดัง

“ป.ป.ท.ได้ประสานไปยังกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอเอกสารหลักฐานมาประกอบการตรวจสอบ แล้ว เพราะว่าการจ่ายเงินครั้งนี้จะมีทั้งชาวนาที่แท้ จริงและชาวนาที่เข้าที่ดินของนายทุน ซึ่งรัฐบาล มีจุดประสงค์ต้องการช่วยชาวนาทำการเกษตร จริงๆ ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ดังนั้นเจ้าของที่ดินจึง ไม่มีสิทธิขอส่วนแบ่งที่รัฐบาลจ่ายให้ชาวนา ดังนั้นหากชาวนารายใดได้รับความเดือดร้อน ถูก หักหัวคิว ให้ร้องเข้ามาที่สายด่วน 1206” นาย ประยงค์กล่าว

### มท.1เข้มต้องถึงมือชาวนาจริง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวตอนหนึ่งในการเป็น ประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ ราชการ โดยมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งแรกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ นั้น ต้องถึงมือชาวนา จริงๆ หากไม่ไม่ถึงชาวนา ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง ผู้บริหารท้องถิ่นทุกรายต้องรับผิดชอบ

“ผมจ่ายไปแล้วต้องลงไปสู่ชาวนาจริงๆ ทาง ท้องถิ่นช่วยสำรวจว่ามี นาย ก.ทำกี่ไร่ นาย ข.ทำ กี่ไร่ ท่านต้องรับรองมาให้ผม ถ้าผมจ่ายลงไปแล้ว ต้องถึงตัว แต่ถ้ามีปัญหา เงินลงไม่ถึงถึงมือทุกคน ต้องรับผิดชอบ” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

### เปลี่ยนอาชีพชาวนาไร่ละ9พัน

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนโรงสี สมาคมอ้อยและ น้ำตาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า ขณะนี้กรมส่งเสริม การเกษตรได้คิดตัวเลขของเงินช่วยเหลือสำหรับการ ปรับเปลี่ยนอาชีพปลูกข้าวไว้แล้ว โดยคิดจาก การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน ค่าใช้จ่าย แต่ต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวเลข และวงเงินที่ชัดเจนก่อนเสนอ ครม.

นายไอศวรร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร กล่าวว่า เบื้องต้นกรมกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตชาวนารายย่อย ในช่วง ปรับเปลี่ยนอาชีพ 3 ปี ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตาม พื้นที่ไหนที่กระทรวงเกษตรกำหนดไว้ ดังนี้ ปี แรกจ่ายให้ชาวนาที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพแบบ สมบูรณ์ไร่ละ 5,000 บาท ปีที่ 2 ไร่ละ 3,000 บาท และปีที่ 3 ไร่ละ 1,000 บาท ครบเรือนละ ไม่เกิน 5 ไร่

### เป้าหมายลดปลูกข้าว10ล้านไร่

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่ เหมาะสมกับพื้นที่ หรือโซนนิ่ง ระยะเวลา 3 ปี เสนอนายปดิพัทธ์ สันติภาณุ รมช.เกษตร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิด สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของสินค้าเกษตร และสอดคล้องกับศักยภาพตามความสมัครใจของ เกษตรกร มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเริ่มที่สินค้าข้าว

และยางพาราก่อน เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ

“เป้าหมายคือ 1.เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและยางที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวและยางพารา ประมาณ 2.49 ล้านครัวเรือน และเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือมากกว่า 15 ไร่/ครัวเรือน ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ประมาณ 685,265 ครัวเรือน พื้นที่ 11.22 ล้านไร่ พื้นที่เป้าหมาย ให้อัดพื้นที่การปลูกข้าวลง 10 ล้านไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่นาไม่เหมาะสม 7 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรรายย่อย 3 ล้านไร่ หลังเสร็จโครงการจะต้องมีพื้นที่ไร่นาสวนผสมเพิ่มขึ้น 12 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อย 4.6 ล้านไร่ มันสำปะหลัง 2 ล้านไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 แสนไร่” แหล่งข่าวกล่าว

อย่างละเอียดก่อน เนื่องจากขณะนี้รัฐโดยสภารหลายชนิดทยอยยื่นข้อเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าโดยสารมาต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้นายอาคม เต็มพิทยา โพลีรัฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปจัดลำดับความสำคัญว่าควรจะต้องมีการพิจารณาอัตราค่าโดยสารของรถชนิดใดก่อนและหลังอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้

นายอาคมกล่าวถึงการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ว่า เบื้องต้นจะอนุมัติให้ปรับขึ้นในอัตรา 8-11% โดยสัปดาห์นี้จะเสนอตัวเลขให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เชื่อว่าการปรับค่าโดยสารครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการมากนัก เพราะเป็นการปรับตามระยะทาง และรายได้น่าจะเพียงพอคือ มีกำไรไม่ต่ำกว่าวันละ 300 บาท

## ‘บิกฉัตร’ ถกทบทวนคูลินค้า

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันที่ 10 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน โดยจะพิจารณาทบทวนรายการควบคุมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภค 204 รายการว่าจะมีการทบทวนรายการอะไรบ้าง ก่อนนำเสนอ ครม.เห็นชอบ เพื่อใช้ในการดูแลประจำปี 2558

นายบุญยฤทธิ์กล่าวว่า นอกจากนี้จะทบทวนมาตรการที่ใช้ดูแลสินค้า โดยจะเสนอให้ยกเลิกมาตรการดูแลสินค้าเกษตรในโครงการรับจำนำ ในด้านการห้ามขนย้ายข้ามเขต เพราะโครงการรับจำนำหมดลงแล้ว ส่วนการลอยตัวราคาม้าตาลทรายและการปรับขึ้นค่าพลังงานยังไม่ได้นำมาหารือในครั้งนี้ เพราะต้องศึกษาก่อน

## ‘บิกเงิน’ สั่งศึกษาตัวรถร่วม

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการเรียกร้องขอขึ้นค่าโดยสารรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถสองแถวว่า จะต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน